



## กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป ผลผลิตหมู่ 8 ตำบลคลองหก

สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือก  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตหมู่ 8  
ตำบลคลองหก เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจ  
บริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีอยู่ให้มี ความรู้  
และทักษะในกระบวนการผลิตการแปรรูป  
เพิ่มมากขึ้นยกระดับผลิตภัณฑ์ แปรรูปสัตว์น้ำ  
รวมถึงส่งเสริมด้านการตลาด อีกทั้ง  
ยังมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำจำนวน 1 หลัง  
พร้อมสนับสนุนวัสดุให้กับกลุ่ม

**กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตหมู่ 8  
ตำบลคลองหก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลา  
ทุกวันศุกร์ ณ ตลาดเกษตรกร ศาลากลาง  
จังหวัดปทุมธานี เวลา 07.00-14.00 น.**

## ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ ตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

22 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานตาม  
แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน  
การปฏิรูปที่ดิน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามรายชนิดสินค้า  
เกษตรที่สำคัญโดยในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามสินค้าด้านการประมง (ปลา) โดย  
มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ่อ  
เลี้ยงปลาแบบผสมผสานของนายพรหมชัย กล่อมบาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป  
ผลผลิต (นางอารีรัตน์ กล่อมบาง) หมู่ที่ 8 ต.คลองหก อ.คลองหลวง โดยมีสมาชิก  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขต  
(เขตตรวจราชการ ที่ 2) ประจำปี 2565 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้แก่ นายอดุลย์ วิเชียรชัย ในครั้งนี้ด้วย



“

**ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  
ระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 2)  
ประจำปี 2565**

”

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจ  
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เขตตรวจราชการที่ 2 มอบใบประกาศ  
เกียรติคุณ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  
ระดับเขต(เขตตรวจราชการ ที่ 2)  
ประจำปี 2565 สาขาปราชญ์เกษตร  
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่  
นายอดุลย์ วิเชียรชัย

